



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อ
บรรจุเป็นอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา โดยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๙
เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
ลาด ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแนบท้าย
ประกาศนี้

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ได้กำหนดเงื่อนไขและการดำเนินการจัดจ้าง ดังนี้

๑. ให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร

ตำแหน่ง อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒

มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรร
หาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรและสรรหาได้ตามประกาศนี้เป็นอันยกเลิก

๓. การเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบ
และรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศ
รับสมัครสรรหาและเลือกสรร ทั้งนี้ หากพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรแล้วหรือได้ทำสัญญาจ้างแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยจะไม่ทำสัญญา
จ้างให้ดำรงตำแหน่งในกรณีได้ถึงลำดับที่จะจ้าง หรือจะพิจารณาให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้าง
ไปแล้ว

อนึ่ง สำหรับผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลำดับที่จะได้จ้างเป็นอาสาสมัครบริหาร
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดได้มีหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวอีกครั้งหนึ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิเชียร แสนคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

บัญชีแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

ตำแหน่ง อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๔	นางสาวรัชนก พุ่มจิ้น
๒	๐๐๒	นางสาวพรทิพย์ โยธานันท์

